

ขอนแก่น-บุรีรัมย์ ฝุ่น-ควั่นยังวิกฤติ ของดื้อ'อ้อยเผา'

กรุงเทพธุรกิจ ● ฝุ่นพิษ“ขอนแก่น”ยังวิกฤติ ขณะที่ทุกหน่วยงานยังใช้มาตรการป้องกัน-ควบคุมเข้ม “บุรีรัมย์”ออกมาตราการควบคุมผลพิษจากไฟฟ้าและหมอกควัน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดรับซื้ออ้อยที่ถูกเผา ขณะที่สถานการณ์ “กทม.-ปริมณฑล”ค่าฝุ่นไม่เกินมาตรฐาน กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล วันที่ 9 ก.พ.ว่า ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า เกือบทุกพื้นที่มีค่า PM2.5 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวันที่ 8 ก.พ.และทุกพื้นที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) มีค่าฝุ่นละออง 11-35 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก-ดี (พื้นที่ทั้งหมดเป็นสีฟ้าและสีเขียว)

ทั้งนี้ มาตรการและแผนงานใน



อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

ขอนแก่น

วันที่ 9 ก.พ. ประกอบด้วย 1.กองอำนาจการรักษามั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการโรงงานยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดกำลังการผลิต หยุดประกอบกิจการของกิจการบางประเภทที่สามารถทำได้ และจัดกิจกรรมบีคีสั้นนิ่งเดีย และตรวจสอบการระบายมลพิษ เพื่อช่วยลดการระบาย PM2.5 ในช่วงวิกฤตินี้

2. กองทัพนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถฉีดน้ำล้างถนน และฉีดพ่นละอองน้ำใน

อากาศ เพื่อบรรเทาปัญหา ฝุ่นละอองในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่างๆ ที่มีปัญหาฝุ่นละออง 3.กทม. ดำเนินการกวาดล้างถนนและฉีดพ่นละอองน้ำต่อเนื่องในทุกเขต ทุกวัน พร้อมจัดกิจกรรม “Big cleaning” เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพประชาชนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 และการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

4. กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 5.กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม 6.คพ.และกทม.บูรณาการร่วมกันในการติดตามตรวจสอบค่า PM2.5 ประเมิน สถานการณ์ และรายงานผลสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ทุกวัน วันละ 3 เวลา

7.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะทำการตรวจสอบสภาพอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบินขึ้นทำฝนเทียม 8. บก.จร. กรมการขนส่งทางบก กทม. และ คพ. จัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจวัด ควั่นดำเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. ในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 97 มคก./ลบ.ม. ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 69 มคก./ลบ.ม. ภาคเหนือ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 72 มคก./ลบ.ม. ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 90 มคก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 66 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ คาดการณ์สถานการณ์จากโมเดลคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM2.5 ของ คพ. พบว่าสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในวันที่ 10 ก.พ. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทั้งนี้ ผลจากการดำเนิน มาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มงวด ประกอบกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดว่าในวันที่ 9 -10 ก.พ.นี้ ลมพัดได้ดีและมีกำลังแรงขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองโดยรวมยังคงมี

ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

ส่วนสถานการณ์ที่ จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ด้วยช่วงเดือน ก.พ.-พ.ค.ลักษณะอากาศของประเทศไทยจะแห้ง และมีปัญหาจากไฟฟ้าและหมอกควันครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทั้งในเมืองและชนบท อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าและหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน

จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานและประชาชนขอให้งดการเผาในพื้นที่การเกษตรและในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติโดยเด็ดขาด ให้เปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืช และผลผลิตทางการเกษตรเป็นการทำปุ๋ยหมัก หรือใช้จุลินทรีย์ในการเร่งย่อยสลาย รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมงดรับซื้ออ้อยที่ถูกเผา